

## รายละเอียดการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ (Public Hearing)

โครงการ “บริหารจัดการทรัพยากรน้ำหลังสิ้นสุดสัญญาดำเนินกิจการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศ”  
จัดโดย ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๕.๓๐ น. ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ ๔ ชั้น ๔

โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

### ๑. หลักการและเหตุผล

ด้วยกิจการดาวเทียมสื่อสารในประเทศของประเทศไทย ได้ดำเนินการมาเป็นระยะเวลายาวนาน นับตั้งแต่สัญญาดำเนินกิจการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๓๔ ระหว่าง กระทรวงคมนาคมในขณะนั้น (ปัจจุบันภารกิจดังกล่าวได้โอนอยู่ภายใต้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) บริษัท ชินวัตรคอมพิวเตอร์ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (ปัจจุบันคือ บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)) ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดตั้งบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) เข้ามาดำเนินงานการให้บริการ วงจรดาวเทียมตามสัญญา เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขตลอดอายุสัญญาดำเนินกิจการ ดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศ ซึ่งมีระยะเวลาสัมปทาน ๓๐ ปี และจะสิ้นสุดลงในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ โดยมีเงื่อนไขและข้อกำหนดที่สำคัญคือ นับตั้งแต่ลงนามในสัญญา บริษัทฯ จะโอนกรรมสิทธิ์ และส่งมอบดาวเทียมและอุปกรณ์สถานีควบคุมดาวเทียมให้ตกเป็นทรัพย์สินของกระทรวงฯ ตามลักษณะ Build-Transfer-Operate (BTO) โดยบริษัทฯ ตกลงให้ผลประโยชน์ตอบแทนเป็นรายปีแก่กระทรวงฯ และจะต้องจัดทำประกันภัยประเภทคุ้มครองการเสี่ยงภัยทุกชนิด (All Risks) ต่อทรัพย์สินทั้งหมดที่โอน ให้เป็นกรรมสิทธิ์ของกระทรวงฯ เต็มมูลค่าของทรัพย์สินและให้กระทรวงฯ เป็นผู้รับประโยชน์ร่วม (Co-Beneficiary)

ขณะที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการศึกษาและได้แนวทางเบื้องต้น โดยกำหนดทางเลือก ในการดำเนินการของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งเป็นการดำเนินการตามพระราชบัญญัติ การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๒ ทั้งแนวทางในการสรรหาเอกชนเข้าร่วมลงทุน และ ข้อเสนอแนะในกรณีที่จะมอบหมายให้หน่วยงานภาครัฐเป็นผู้ดำเนินการต่อ ภายหลังจากสิ้นสุดสัญญา สัมปทาน บัดนี้คณะที่ปรึกษาฯ ได้จัดทำร่างเอกสารที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยร่างประกาศเชิญชวน ร่างเอกสารสำหรับการคัดเลือกเอกชน ร่างสัญญาร่วมลงทุน และกรอบในการจัดทำข้อตกลงระหว่าง หน่วยงานภาครัฐ กับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรียบร้อยแล้ว (สรุปรายละเอียดตามสิ่งที่ส่ง มาด้วย) ทางศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคมจึงจัดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นสาธารณะครั้งนี้ขึ้นเพื่อเสนอร่างเอกสาร เงื่อนไข ข้อกำหนด ต่าง ๆ และเพื่อรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อที่คณะที่ปรึกษาฯ จะรวบรวม ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการสัมมนาพิจารณาในการจัดทำเอกสารฉบับสมบูรณ์ต่อไป

### ๒. เวลาและสถานที่

วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๕.๓๐ น. ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ ๔ ชั้น ๔  
โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ  
โดยมีกำหนดการประชุม ดังแนบ

**๓. ผู้เข้าร่วมสัมมนา**

หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน องค์กร สมาคม และสถาบันการศึกษา มีส่วนเกี่ยวข้องกับ การกำหนดนโยบายการบริหารจัดการ การกำกับดูแล และการใช้ประโยชน์ดาวเทียมสื่อสาร ของประเทศไทย

**๔. ผลที่คาดว่าจะได้รับ**

- ๑) ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบถึงแนวทางการบริหารจัดการทรัพย์สินภายหลังสิ้นสุดสัญญาดำเนิน กิจการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศ เจ็อนไซ ข้อกำหนด ในเอกสารตามที่กำหนด ในพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๒ และกรอบข้อตกลงระหว่าง หน่วยงานรัฐกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- ๒) เพื่อรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้เข้าร่วมการประชุมและคณะที่ปรึกษาฯ